

Số: /BKHCN-KHTC

Hà Nội, ngày tháng năm 2023

V/v xử lý phản ánh, kiến nghị về cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính và chuẩn bị nội dung làm việc của Tổ công tác cải cách TTHC

Kính gửi: Văn phòng Chính phủ

Thực hiện Công văn số 102/TCTCCTTHC ngày 15/11/2023 của Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ (Tổ công tác) về việc xử lý phản ánh, kiến nghị về cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính và chuẩn bị nội dung làm việc của Tổ công tác cải cách TTHC, Bộ Khoa học và Công nghệ có ý kiến đối với kiến nghị của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tại trang số 73 Phụ lục kèm theo Công văn số 102/TCTCCTTHC như sau:

1. Về kiến nghị sửa đổi, bổ sung Luật Khoa học và Công nghệ và các văn bản hướng dẫn thi hành theo hướng khuyến khích (không bắt buộc) doanh nghiệp nhà nước phải trích lập Quỹ phát triển khoa học và công nghệ để tháo gỡ vướng mắc thực tế cho doanh nghiệp.

Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp là một trong những nội dung quan trọng trong Luật Khoa học và công nghệ với mục đích thúc đẩy đầu tư cho phát triển khoa học và công nghệ tại doanh nghiệp. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện vẫn còn tồn tại một số vướng mắc. Năm 2022, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư số 05/2022/TT-BKHCN ngày 31/5/2022 hướng dẫn sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp, nhằm tháo gỡ khó khăn cho việc trích lập Quỹ phát triển khoa học và công nghệ.

Thực hiện nhiệm vụ được giao, Bộ Khoa học và Công nghệ đang khẩn trương nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Nghị định số 95/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2014 của Chính phủ về đầu tư và cơ chế tài chính đối với hoạt động khoa học và công nghệ, trình Chính phủ chậm nhất tháng 6 năm 2024. Trong các nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung, có đề xuất sửa đổi quy định tại khoản 1 Điều 9 Nghị định số 95/2014/NĐ-CP về tỷ lệ trích lập Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp nhà nước theo hướng: doanh nghiệp chủ động xác định tỷ lệ trích lập Quỹ tối thiểu nhưng không quá 10% thu nhập tính thuế thu nhập năm nhằm đảm bảo tính bình đẳng về quy định tỉ lệ trích lập Quỹ giữa các doanh nghiệp nhà nước và các loại hình doanh nghiệp khác (Công văn số 3799/BKHCN-KHTC ngày 24/10/2023 của Bộ Khoa học và Công nghệ gửi Thủ tướng Chính phủ về việc báo cáo thực hiện nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 58/NQ-CP ngày 21/4/2023 của Chính phủ).

Hiện nay, Đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoa học và công nghệ đang được soạn thảo, Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ nghiên cứu đánh giá tình hình thực hiện trong thời gian qua để có đề xuất sửa đổi đối với kiến nghị nêu trên.

2. Về kiến nghị bổ sung thêm quy định ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với Doanh nghiệp khoa học và công nghệ tại các văn bản của Luật Khoa học và công nghệ và Thông tư 03/2021/TT-BTC vào Luật thuế Thu nhập doanh nghiệp sửa đổi.

Thời gian qua, tuy chưa có quy định về doanh nghiệp khoa học và công nghệ trong Luật thuế thu nhập doanh nghiệp nhưng Bộ Tài chính cũng đã ban hành Thông tư số 03/2021/TT-BTC ngày 11/01/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp khoa học và công nghệ theo quy định của Nghị định số 13/2019/NĐ-CP ngày 01/02/2019 của Chính phủ về doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

Trong quá trình tham gia góp ý đề nghị xây dựng Luật thuế thu nhập doanh nghiệp (sửa đổi), Bộ Khoa học và Công nghệ đã có văn bản gửi Bộ Tài chính đề xuất về việc bổ sung đối tượng doanh nghiệp khoa học và công nghệ vào các đối tượng được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp (trong đó đề xuất bổ sung các quy định về thuế suất ưu đãi, thời gian miễn giảm thuế, điều kiện thủ tục hưởng ưu đãi thuế, ưu đãi đối với kết quả khoa học và công nghệ mới,...).

Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ tiếp tục tích cực phối hợp với Bộ Tài chính để đưa các quy định về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp khoa học và công nghệ vào Luật thuế thu nhập doanh nghiệp (sửa đổi).

3. Về kiến nghị “điều chỉnh các điều kiện quy định đối với doanh nghiệp khoa học và công nghệ và doanh nghiệp công nghệ cao để được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp vì các điều kiện hiện hành là chưa phù hợp với thực tế, đặc biệt là yêu cầu doanh thu hàng năm từ hoạt động sản xuất, kinh doanh các sản phẩm hình thành từ kết quả khoa học và công nghệ đạt tỷ lệ tối thiểu 30% trên tổng doanh thu hàng năm của doanh nghiệp: doanh nghiệp rất khó đạt được.”

- Đối với doanh nghiệp công nghệ cao: Các quy định về điều kiện hưởng ưu đãi đối với doanh nghiệp công nghệ cao hiện nay thực hiện theo Quyết định số 10/2021/QĐ-TTg ngày 16/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chí xác định doanh nghiệp công nghệ cao (tiêu chí đối với doanh nghiệp công nghệ cao đã được điều chỉnh 03 lần theo hướng thuận lợi cho doanh nghiệp). Trong thời gian qua, Bộ Khoa học và Công nghệ không nhận được phản ánh (về khó khăn trong việc đáp ứng tiêu chí về doanh thu) của các doanh nghiệp khi nộp hồ sơ đề nghị công nhận doanh nghiệp công nghệ cao.

- Đối với doanh nghiệp khoa học và công nghệ: Quy định về doanh thu hàng năm từ hoạt động sản xuất, kinh doanh các sản phẩm hình thành từ kết quả khoa học và công nghệ được quy định tại Luật Khoa học và công nghệ và Nghị định số 13/2019/NĐ-CP về doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

Hiện nay, Bộ Khoa học và Công nghệ đang thực hiện lập Đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoa học và công nghệ và sẽ nghiên cứu, đánh giá về tình hình thực hiện để có đề xuất phù hợp với yêu cầu thực tiễn.

Trên đây là ý kiến của Bộ Khoa học và Công nghệ đối với kiến nghị của VCCI, kính gửi Văn phòng Chính phủ - Cơ quan thường trực Tổ công tác để tổng hợp.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, Vụ KHTC.

**KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG**

Lê Xuân Định